



สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า,ไทยรัฐ,ไอเอ็นเอ็น	<p><b>รมว.สธ.กำชับรพ.เตรียมแผนรับสภาพอากาศแปรปรวน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ผลจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทำให้ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและพายุฝนในหลายพื้นที่ ในส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับรายงานแล้ว 2 แห่ง คือ รพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการจัดบริการผู้ป่วย ได้มอบหมายให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เดินทางไปร่วมแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และรพ.อุดรธานี ได้รับผลกระทบจากฝนตก ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน น้ำไหลเข้าตัวอาคาร โดยมอบหมายให้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ด้วย</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ในระยะสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักเกือบทุกภาคของประเทศ ได้กำชับให้รพ.ทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถจัดบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงปัญหา รพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราชประสบปัญหาขาดแคลนน้ำว่า ได้แก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนไปแล้ว โดยประสานกองทัพภาคที่ 4 ส่งทหารช่วยขนน้ำ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพราะต้องการใช้น้ำวันละ 1,366 ลูกบาศก์เมตร แต่บ่อเดิมมีความจุ 1,154 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งปรับระบบบริการที่ไม่เร่งด่วน เช่น เลื่อนนัดการผ่าตัดผู้ป่วยโรคที่ไม่เร่งด่วน จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคที่ไม่ฉุกเฉินไปรพ.ใกล้เคียง ซึ่งรพ.ยังให้เปิดบริการตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ ส่วนระยะยาวเตรียมสร้างบ่อพักน้ำความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่ม จะประเมินผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง ยืนยันว่า รพ.ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนที่มีข่าวว่ามีการปิดตึกเฉลิมพระบารมีนั้น เป็นเพียงให้ผู้ป่วยห้องพิเศษมารวมกัน เพื่อให้บริหารจัดการเรื่องน้ำได้ง่ายขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส. ได้เตรียมแผนรับมือฝนตกหนัก ได้เตรียมพร้อมระบบการดูแลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการประชาชน โดยในส่วนของอาคารนั้นมีมาตรฐานความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับภัยจากแผ่นดินไหวและवादภัยได้ ขอให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่มั่นใจ</p>
บ้านเมือง,สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,สทท.,ไอเอ็นเอ็น	<p><b>ทำประกันรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีรถพยาบาลเสียหลักกลางข้างทางและพลิกคว่ำที่ จ.กาญจนบุรี ว่า ได้กำชับทุกโรงพยาบาลเคร่งครัดมาตรการความปลอดภัย จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนทางหลวงทั่วไป หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนดในเขตบางพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด ให้นักงงานขับรถสลับเปลี่ยนหรือพักทุก 150 กิโลเมตรหรือทุก 2 ชั่วโมง รวมทั้งให้พิจารณาทำประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจชั้น 1 ครอบคลุมผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ที่ขับรถด้วย ให้นำเทคโนโลยีติดตั้งในรถเพื่อติดตามตำแหน่ง-ควบคุมความเร็ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลบและให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉินด้วย</p>
มติชน	<p><b>สั่งปิด รพ.เดชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนย้ายผู้ประกันตนจากรพ.เดชาไปยัง รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.ตำรวจ ว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่พอใจ ได้ทยอยส่งบัตรรับรองสิทธิใหม่ไปยังสถานประกอบการทุกแห่งแล้ว โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบว่าถูกโอนย้ายไปโรงพยาบาลใดได้ที่ <a href="http://www.sso.go.th">www.sso.go.th</a> หรือสายด่วน สปส. 1506</p> <p>นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมลิขิ ผู้อำนวยการ รพ.รามาริบัติ กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบัติ รับพยาบาลรพ.เดชาร่วมงาน ว่า เป็นเรื่องจริง เนื่องจากทุกสถานพยาบาลมีการขาดแคลนพยาบาล และรพ.รามาริบัติก็ต้องการรับพยาบาลเพิ่ม</p>
ไทยโพสต์,แนวหน้า,คมชัดลึก,มติชน,โพสต์ทูเดย์	<p><b>กรณีปิดเหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า ต้องการให้ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เร่งจัดทำแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ทันที โดยไม่ต้องรอจนถึงเวลาปิดเหมืองช่วงสิ้นปี ขณะเดียวกันคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองคำ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข จะตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต่อไป เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในอนาคต ขณะนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กพร.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุของการไม่ต่ออายุประทานบัตรเหมืองทองคำ เพื่อส่งไปให้บริษัทภายในสิ้นเดือนนี้ โดยหลังจากได้รับหนังสือชี้แจงแล้ว อัคราจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>ด้านนายสมพร อติศักดิ์พานิชกิจ เลขาธิการสภาการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังเข้าพบอธิบดี กพร. ว่า ได้เสนอให้พิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหมืองโดยตรง หลังจากนั้นเตรียมหารือร่วมกับสมาชิกในสภาฯ ภายในสัปดาห์หน้า ก่อนออกแถลงการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก</p> <p>นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รมว.แรงงาน ได้สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้ผู้บริหารทุกกรมในสังกัดติดตามสถานการณ์และดูแลแรงงานเหมืองแร่ทองคำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริษัท อัคราฯ ที่มีลูกจ้างและผู้รับเหมารวม 1,057 คน</p> <p>ด้านนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ประชาชนและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเหมืองทองได้ยื่นเรื่องขออนุญาตชุมนุมในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่งจังหวัดมองว่าเป็นการเรียกร้องตามสิทธิ สำหรับทางออกขณะนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดหาแหล่งงาน และเยียวยาต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p>	<p><b>เหมืองแร่โปแตส</b></p> <p>-กล่าวว่า เหมืองทองถูกปิดไปแล้วทั่วประเทศ เพราะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน วันวาน ชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกมาระบุ เหมืองแร่โปแตส ที่ได้รับใบอนุญาตไป 2 ใบ ก็จะต้องส่งแผนการทำเหมือง แผนจัดการของเสียโดยเฉพาะเกลือ และยังคงส่ง ข้อมูลสุขภาพอนามัยของประชาชนรอบพื้นที่ มาให้กรมพิจารณาก่อนเปิดทำเหมือง อย่างที่เคยตั้งคำถาม น้ำเกลือเค็ม ๆ จำนวนมหาศาล ที่มาจากการทำเหมืองโปแตส และ ภูเขาเกลือมหึมา จากการทำเหมือง จะทำอย่างไร จะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน น้ำเกลือจะทำให้จัดได้อย่างไร ภูเขาเกลือโดนฝนก็กลายเป็นน้ำเกลือไหลไปทุกที่ทุกทาง แผ่นดินรอบเหมืองจะเค็มไปเป็นดินเกลือหรือไม่ จะมีการบริหารจัดการอย่างไร ต้องมีวิธีการที่ชัดเจน ก่อนจะให้ทำเหมือง ไม่ใช่แค่รายงาน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>อก.เรียกคืนยาวิธโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยหลังเรียกคืนยาฟอर्टีค็อก-แทร็ก ว่า ยาฟอर्टีค็อก-แทร็ก ของอินเดียชนิดนี้ องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ส่วนประเทศไทยพบว่ามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยา อก.จึงได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคเก็บยาในพื้นที่มาส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายามีปัญหาจริง ๆ และได้มีการเรียกคืนจากพื้นที่ ซึ่งตอนนี้เก็บคืนมาได้ครบทั้งหมดแล้ว โดยให้เปลี่ยนมาใช้ยารักษาโรคสูตรผสมเป็นการชั่วคราว 6 เดือนก่อน ขณะนี้เร่งจัดส่งยาไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ยืนยันว่ามียาเพียงพอในการรักษาผู้ป่วย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ตัญหวัใจวายขณะเคารพธงชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุมีเด็กนักเรียนหญิงเป็นลม ถูกส่งมารักษาที่รพ.สมุทรปราการ แล้วเสียชีวิต ตรวจสอบพบศพ ต.ญ.กิตติยาภรณ์ จันทร์แจ่ม หรือน้องโฟกัส อายุ 10 ขวบ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนเอกชนชื่อดัง อ.เมืองสมุทรปราการ ครูเล่าให้ฟังว่า ตอนเช้าน้องโฟกัสเล่นกับเพื่อนตามปกติ กระทั่งช่วงเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ ได้เข้าไปหาครูประจำชั้นด้วยอาการหน้าซีด มือเย็น และบอกกับครูว่าไม่ไหวแล้ว ได้ปฐมพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงพามาส่งที่รพ. แพทย์รับตัวเข้าห้องฉุกเฉินและช่วยกันปั๊มหัวใจแต่เสียชีวิตในที่สุด แพทย์ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น,เว็บไซต์ sanook.com</p>	<p><b>วัยรุ่นตากป่วยรพ.กลางตึกเหตุของลงยางไม้ได้</b></p> <p>-เสนอข่าว วัยรุ่นขับมอเตอร์ไซด์ ป่วน รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก กลางตึก โดยบิดรถมอเตอร์ไซด์ส่งเสียงรบกวน และวิ่งผ่านไปมาหน้ารพ. สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และส่งเสียงดัง สาเหตุเบื้องต้น น่าจะมาจาก มีวัยรุ่นคนหนึ่งไปขอลงยางอนามัยจากเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากเป็นเวลาที่ค่อนข้างตึกและรพ.ปิดทำการ เจ้าหน้าที่จึงบอกให้มาเอาในวันพรุ่งนี้ สร้างความไม่พอใจให้วัยรุ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดี พร้อมอบรมและปรับต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>เร่งรณรงค์เยาวชนไม่สูบบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจเนอเรชั่น แซด คือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คนอายุ 7-20 ปี ที่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล จึงร่วมกันทำโครงการ "Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ" ขึ้น เนื่องจากอยากเห็นเงินแซดปลอดจากบุหรี่</p> <p>ดร.ศรัณญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534 -2558) พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ล้านคน ในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคน ในปี 2558 ในจำนวนนี้ เป็นเงินแซดที่มีอายุ 15-18 ปี 3.1 แสนคน ซึ่งหากเราช่วยกันปกป้องเงินแซดจากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ก็จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์	<p><b>งานวันงดสูบบุหรี่โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญร่วมงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559" วันที่ 31 พ.ค. เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ ในงานชมนิทรรศการ และรับบริการตรวจสุขภาพฟรี</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สธ. จับมือ ม.อ. ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วยรองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ผอ.รพศ.หาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแผนการศึกษาปกติ คือ การให้ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพ และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท และพร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สบส. สร้างค่านิยมบุคลากรทำงาน "รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต"</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่กรม สบส.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p><b>ขยายนมฟลูออไรด์ 12 จว.</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณนิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในไทย มาตั้งแต่ปี 43 ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ดำเนินการ 12 จังหวัด ได้แก่ กทม. ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรังปัตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมโรงนมทั้งสิ้น 25 แห่ง ครอบคลุมเด็ก 1,300,000 คน และเตรียมจะเพิ่มฟลูออไรด์ในน้ำนมดิบเพื่อผลิตเป็นนมผงฟลูออไรด์ต่อไป</p>
แนวหน้า	<p><b>อย.เฝ้าระวังสารเคมีในผักผลไม้ต่อเนื่อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ที่จำหน่ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี ครอบคลุมพื้นที่ 12 เขตบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร สธ.มีมาตรการในการจัดการปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้อย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวังผักและผลไม้ทั้งในประเทศและนำเข้า ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ มีการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารและยา จนกว่าจะได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย จึงจะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศได้</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	<p><b>โรคจิตเภท</b></p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 24 พ.ค. ของทุกปี หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน "โรคจิตเภท" ซึ่งทั่วโลกมีผู้ป่วย 26 ล้านคน และเกือบ 90% ของผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนายังเข้าไม่ถึงการบำบัดรักษา นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรคนี้อายุผู้ป่วยมีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความคิดผิดปกติ มักพบในช่วงปลายวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ อายุ 15-35 ปี ซึ่งในไทย ถือเป็นโรคทางจิตที่พบมากที่สุด</p> <p>เครือข่าย ทีวีธรรม กรรมกรสมาคมสายใยครอบครัว และอดีตผู้ป่วยกับปัญหาโรคจิตเภท กล่าวว่า ความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากได้รับการรักษาดูแลถูกวิธีสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยเป็นได้ ปัจจัยแรกและสำคัญที่สุด คือ ต้องยอมรับก่อนว่า ตนเองมีอาการและเปิดใจที่จะรักษา ครอบครัวยอมรับ พามารักษาในระยะเริ่มต้น มีแพทย์ที่เอาใจใส่ ยาที่ใช้มีประสิทธิภาพอาการของโรคก็จะเบาบางจนถึงหายสนิท</p>
มติชน,แนวหน้า	<p><b>สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคตั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) มีภารกิจพัฒนานโยบายและวิจัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง ซึ่งนอกจากประชาชนในพื้นที่ ยังครอบคลุม ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว ตลอดจนนักท่องเที่ยว และหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ครอบคลุมโรคติดต่อ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
แนวหน้า	<p><b>คนไทยจ่อประสาทตาเสื่อมเพิ่มขึ้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มงคล ชาติราติ นพ.ชำนาญการงานจ่อประสาทตา รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า ปัญหาโรคจ่อประสาทตา โดยเฉพาะโรคจ่อประสาทตาเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย และน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น เนื่องจาก ปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากงานวิจัยสถิติโรคตาบอด ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยที่ตาบอดจากโรคจ่อประสาทตาเสื่อมอยู่ในลำดับที่ 4 ของจำนวนผู้ป่วยตาบอดทั้งหมด โดย อันดับ 1 โรคต้อกระจก อันดับ 2 โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อันดับ 3 โรคต้อหิน แต่ภายใน 10-20 ปี ข้างหน้า หากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ความเป็นไปได้ที่ จำนวนผู้ป่วยโรคจ่อประสาทตาเสื่อมจะเพิ่มขึ้น</p>
new)108	<p><b>สพฉ.แนะให้สอนเด็กเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีข่าวเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถูกลิ้มทิ้งไว้ในรถโรงเรียน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. แนะนำให้ผู้ปกครองสอนเด็กให้เอาตัวรอด เช่น สอนวิธีการบีบแตรขอความช่วยเหลือ สอนวิธีการปลดล็อครถ สอนวิธีการทุบกระจกรถ เพื่อหนีออกมา และบอกถึงอันตรายของการเล่นซุกซน และที่สำคัญที่สุดคือ ควรสอนให้ เด็กๆ ให้อ่านการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ด้วย</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคมะเร็งท่อน้ำดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนากร ศิริระภุมิ ผอ.รพ.จักษุ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี ปัจจุบันยังขาดแนวทางในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะต้น ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น ต้องวางแนวทางในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเป็นระบบ รพ.จักษุจึงจัดทำ โครงการการศึกษาระยะยาวแบบไปข้างหน้า ในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อศึกษาผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และความเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจซ้ำ</p> <p>โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 2,038 คน ตรวจคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 1,139 คน พบตมมีอาการ ผิดปกติ 684 คน และมีผู้รับการตรวจอัลตราซาวด์ต่อบอีก 899 คน ซึ่งหลังจากที่ได้รับคำแนะนำ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้ร่างกายกลับมามีชีวิตเป็นลำดับ</p>
เดลินิวส์	<p><b>อบต.ศิระทองจัดผ้าป่าชยะ</b></p> <p>-เสนอข่าว อบต.ศิระทอง จ.นครปฐม ร่วมมือกับกองสาธารณสุข ผู้นำชุมชน รพ.สต. สถาบันการศึกษา จัดทำ โครงการผ้าป่าชยะไร้ไซเคิล โดยให้คนในชุมชนนำชยะที่สามารถไร้ไซเคิลได้มาบริจาค ท้องถิ่นจะทำหน้าที่รวบรวมและนำไปจำหน่าย รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนชยะไร้ไซเคิลตำบลศิระทอง เก็บไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้และพายุถล่ม</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>บ่าวสาวยกเงินสดให้ รพ.อำนาจเจริญ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วันฉัตร เฟื่องฟู อายุ 32 ปี และนายพาลาภ จักรแก้ว อายุ 33 ปี คู่บ่าวสาวใจบุญ จัดงานฉลองมงคลสมรส แล้วประกาศบนเวที ยกเงินสดทั้งหมดจำนวน 408,240 บาท และมีการเติมเงินให้ครบจำนวน 5 แสนบาท บริจาคให้แก่รพ.อำนาจเจริญ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ขาดแคลนช่วยชีวิตผู้ป่วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ค้านลดเบี้ยผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการ ประกอบด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านนโยบายรัฐที่ต้องการยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า และกลับไปใช้การคัดเลือกจ่ายให้เฉพาะคนจน</p> <p>นางชุลีพร ตังฉิม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กทม. กล่าวว่า รัฐบาลนี้ไม่จริงใจในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เห็นได้จากการตรวจสอบงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้า ปรับลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บังคับให้ร่วมจ่ายในกรณีหลักประกันสุขภาพ จำกัดอัตราค่าแรงกรรมกร จำกัดเพดานงบบุตันสวัสดิการประชาชน แต่กลับเพิ่มสวัสดิการข้าราชการ หรือแม้แต่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ละเลยการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>พม.กำชับทีมสหวิชาชีพช่วย 'เด็ก-สตรี'</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวม.พม. กล่าวถึง การขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเฉลี่ยที่แจ้งผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 มีประมาณ 33 รายต่อวัน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ 66 รายต่อวัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก สุรา ยาเสพติด การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจจะไม่ใช้ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเท่ากับการป้องกัน ฟันฟู เยียวยา ทีมสหวิชาชีพมีความสำคัญในการบูรณาการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ จึงต้องอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมสหวิชาชีพ ทั้งผู้ช่วยอัยการจังหวัด พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ประจำโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พม. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลไกตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายและเด็กจากการกระทำความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาแนวทางแก้ปัญหาถึงพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพในระดับจังหวัดเพื่อเข้าถึงปัญหาทันที่</p>
ข่าวสด,บ้านเมือง	<p><b>รพ.สังกัด กทม.งดใช้พัฒลมไอน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี สธ. ระบุว่า ไม่ให้ใช้พัฒลมไอน้ำใน รพ. เนื่องจากเกรงว่าหากไม่มีการทำความสะอาดขณะบรรจุน้ำของพัฒลมไอน้ำอย่างสะอาดเพียงพอ จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่ได้รับไอน้ำที่พ่นออกมาจากพัฒลมไอน้ำ</p> <p>นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ว่า กทม.ยินดีทำตามนโยบายของ สธ. ได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทั้ง 9 แห่ง และ สาธารณสุข กทม.อีก 68 แห่ง เพื่อขอความร่วมมืองดใช้พัฒลมไอน้ำ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ แต่หากหน่วยงานทางการแพทย์ของ กทม. หรือสถานที่ใดสามารถดูแล และทำความสะอาดพัฒลมไอน้ำได้เป็นอย่างดี ก็สามารถใช้งานได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ย่อยข่าว กทม.	<p><b>กทม.เตรียมยกระดับ รพ.สิรินธร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัด กทม. กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี รพ.สิรินธร ภายใต้ชื่อ "14 ปี ร่วมใจ มุ่งสู่โรงพยาบาลดัตช์ภูมิ" ว่า ในปัจจุบันรพ.สิรินธรมีการพัฒนาการให้บริการ และสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 228 เตียง ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้รพ.สิรินธรเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน รองรับอุบัติเหตุจากสนามบินสุวรรณภูมิ และการระบาดของโรคติดต่อจากต่างประเทศด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ฟรีเซ็นเตอร์บริจาคโลหิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ได้รับเกียรติจากสภาอากาศไทย แต่งตั้งให้เป็นฟรีเซ็นเตอร์ในโครงการ "Be The 1 Donor Thailand" พร้อมด้วยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ ร่วมเป็นทีมฟรีเซ็นเตอร์ ดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมาบริจาคโลหิต</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย	<p><b>เดิมความรู้งานเวชสำอาง</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา "โอกาสและความสำเร็จ การดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางในยุค AEC" ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 2559 ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ "อย.กับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง" โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1427</p>
ข่าวสด	<p><b>อินเดียแล้งหนักเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุหน้าแล้งที่เมืองจันท์ รัฐहरยาणा ทางภาคเหนือของประเทศไทย อินเดีย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ผู้เสียชีวิตทั้งหมดพยายามช่วยกันลงไปขุดกันบ่อในบ่อน้ำเก่าแห่งหนึ่ง หลังเกิดปัญหาภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุด ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้บริโภคอุปโภค แต่เนื่องจากบ่อน้ำดังกล่าวไม่ถูกใช้มานานกว่า 5 ปี ทำให้มีก๊าซพิษสะสมที่ก้นบ่อ ทำให้ชายทั้ง 5 คนที่ลงไปขุด สูดควันพิษเข้าไปเสียชีวิตทั้งหมด</p> <p>ขณะที่ศาลสูงสุดของอินเดียวิจารณ์หน่วยงานของรัฐहरยาणाและรัฐใกล้เคียง ว่าดำเนินการแก้ไขภัยแล้งไม่เพียงพอ โดยในบางพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นถึงขั้นไม่ยอมรับว่าพื้นที่กำลังประสบภัยแล้ง</p>
เดลินิวส์ คมชัดลึก M2F	<p><b>สหรัฐฯ เปลี่ยนอวัยวะเพศชายสำเร็จ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมแพทย์สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายให้แก่ นายโธมัส แมนนิง วัย 64 ปี ชาวเมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่สูญเสียอวัยวะเพศไปจากโรคมะเร็งเมื่อปี 2555 นับเป็นรายแรกของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศ การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง โดยใช้อวัยวะที่ได้รับการบริจาคมา แพทย์คาดว่าเขาจะสามารถปัสสาวะและมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพจิตใจที่คนไข้ต้องเผชิญนับตั้งแต่สูญเสียอวัยวะ

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

